



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โทร.๐๕๔ ๘๒๙ ๖๙๗ โทรสาร ๐๕๔ ๘๒๙ ๗๙๕

ที่ สป ๐๐๐๙.๓/๖๕๖๗

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) ได้ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในรูปแบบบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณ และให้เร่งรัดสำรวจเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบูรณาการเป้าหมายร่วมกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จึงขอให้ท่านดำเนินการสำรวจและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติและประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ในรูปแบบไฟล์ Excel รายละเอียดตาม QR code ที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวสวิชญา สมบุญโสตน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๙๕-๔๒๙๘๘๖๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ)
เกษตรจังหวัดลำปาง



**แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น	แนวทาง / วิธีการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย		
<u>รายใหม่</u>	รวมรายใหม่ทั้งหมด ๑๐,๙๐๐ ราย <u>เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย</u> เกษตรกรที่มีแหล่งน้ำหรือสระเก็บกักน้ำที่เพียงพอต่อการทำ เกษตร	ส.ป.ก. และกรมที่เกี่ยวข้อง
	<u>เป้าหมาย ๙๐๐ ราย</u> เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.	ส.ป.ก.
<u>รายเดิม</u>	- กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ (โครงการ ๑ ตำบล) ๑๐๖ กลุ่ม - กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย ปศ. - กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ๑๒๐ กลุ่ม - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้แก่เกษตรกรรายเดิม	ส.ป.ก. กสก. กสส. ปศ. ส.ป.ก.
๒. การพิจารณา คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย		
<u>รายใหม่</u>	เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยการประสานรายชื่อเกษตรกรรายย่อยหรือรายชื่อกลุ่ม เกษตรกรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สถานีพัฒนา ที่ดิน เพื่อร่วมบูรณาการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกจาก เกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตนเอง หรือพื้นที่เช่า หรือพื้นที่ที่มีหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ใน ที่ดินเพื่อการเกษตรถูกต้องตามกฎหมาย ๒) เกษตรกรมีในการทำกิจกรรมพืชในพื้นที่อยู่แล้ว เช่น ปลูกสวนครัว ไม้ผล สมุนไพร ๓) เกษตรกรที่มีแหล่งน้ำหรือสระเก็บกักน้ำสำหรับการเพาะปลูก พืช การปศุสัตว์ การประมง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน ดังนี้ ๓.๑) กรมพัฒนาที่ดิน เช่น โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน ๓.๒) หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัด กษ. ๓.๓) หน่วยงานนอกสังกัด กษ. เช่น งบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด กอ.รมน. ๓.๔) อื่น ๆ เช่น เกษตรกรดำเนินการเอง แหล่งน้ำสาธารณะ ๓.๕) เกษตรกรประสงค์จะขุดสระเอง	กษ. จว. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	แนวทาง / วิธีการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๔) แหล่งน้ำหรือสระเก็บกักน้ำของเกษตรกรในข้อ ๓) คุณภาพน้ำ ต้องมีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช การปศุสัตว์ การประมง</p> <p>ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ หรือกรณียังไม่ขึ้นทะเบียนฯ เกษตรกรต้อง ดำเนินการขึ้นทะเบียนฯ ภายหลังได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ</p> <p>เมื่อ กษ.จว. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือก เกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมจัดลำดับผู้ที่มีความพร้อมมากที่สุดไปน้อยที่สุด แล้วจัดส่งรายชื่อทั้งหมดให้ สป.กษ. เพื่อให้ สป.กษ. ร่วมกับกรมที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนด เป้าหมายของแต่ละจังหวัดต่อไป</p>	
<p><u>รายละเอียด</u></p>	<p>ขับเคลื่อนในรายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ (โครงการ ๑ ตำบล) ๑๐๖ กลุ่ม - กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย ปศ. - กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ๑๒๐ กลุ่ม <p>เกษตรและสหกรณ์จังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการพิจารณาจัดชั้นกลุ่มเกษตรกรตามศักยภาพของกลุ่มฯ ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้</p> <p>กลุ่ม A คือ เกษตรกรที่รวมกลุ่ม มีความเข้มแข็ง สามารถนำ ผลผลิตแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงตลาด เชื่อมโยง แหล่งเงินทุน <u>แนวทางพัฒนา</u> เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์</p> <p>กลุ่ม B คือ เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด <u>แนวทางพัฒนา</u> เน้นการรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต</p> <p>กลุ่ม C คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย ในหลวง โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรกรอื่น ๆ ที่ทำกิจกรรมการเกษตรใน รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ <u>แนวทางพัฒนา</u> ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม</p>	<p>กษ. จว. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๓. การฝึกอบรมเกษตรกร</p>		
<p><u>รายละเอียด</u></p>	<p>เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ บูรณาการ กิจกรรมและหลักสูตรการอบรม / ถ่ายทอด / ส่งเสริมความรู้</p>	<p>หน่วยงานหลัก : สป.กษ. กษ. กป. ปศ. ส.ป.ก. ตส. มม.</p>

ประเด็น	แนวทาง / วิธีการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	โดยกำหนดหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร เฉพาะทาง หมายเหตุ เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ดำเนินการจัดอบรม โดย ส.ป.ก. และเชิญวิทยากรร่วมจากหน่วยงานอื่น ๆ	หน่วยงานสนับสนุน : กสก. พต. วก. มกอช.
<u>รายละเอียด</u>	จัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ ๑) ด้านการรวมกลุ่ม ๒) ด้านการตลาด ๓) เตรียมความพร้อมและการรับรองมาตรฐาน - ปีที่ ๑ เตรียมความพร้อมและการรับรองมาตรฐาน - ปีที่ ๒ เข้าสู่การตรวจรับรองมาตรฐาน	หน่วยงานหลัก : สป.กษ. กข. กป. ปศ. ส.ป.ก. ตส. มม. กสส. หน่วยงานสนับสนุน : กสก. พต. วก. มกอช.
๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิต		
<u>ด้านข้าว</u>	๑๐,๐๐๐ ราย ประกอบด้วย เป้าหมายตามงบประมาณ ๖,๘๑๘ ราย และเป้าหมายจากโครงการอื่น ๆ ของ กข. ๓,๑๘๒ ราย	กข.
<u>ด้านพืช</u>	-	
<u>ด้านประมง</u>	๑๐,๐๐๐ ราย	กป.
<u>ด้านปศุสัตว์</u>	๑๐,๐๐๐ ราย	ปศ.
<u>บัญชีครัวเรือน</u>	๕,๕๖๐ ราย (เป้าหมายตามงบประมาณ)	ตส.
๕. มาตรฐาน		
	- ให้ความรู้กระบวนการผลิตในระบบมาตรฐานความปลอดภัย	หน่วยงานหลัก : กป. ปศ. กข. วก. ส.ป.ก. มกอช. พต. หน่วยงานสนับสนุน : สป.กษ. กสก. มม.
	- ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP อินทรีย์ PGS) ในรายที่มีความพร้อม	กข. วก. ส.ป.ก. กป. ปศ. พต.
๖. การตลาด		
	๑) ตลาดเกษตรกรทุกวันศุกร์ ๒) ตลาดชุมชน / ร้านค้าชุมชน ๓) งานกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ๔) ตลาดออนไลน์ เช่น กสก. : ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com มกอช. : dgtfarm.com ส.ป.ก. : alro.go.th/th/coopshop อตก. : ortorkor.com กรมการค้าภายใน : agrimark.dit.go.th/ ๕) Business Matching	- เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ร่วมบูรณาการกับ กรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ประเด็น	แนวทาง / วิธีการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗. การจัดเก็บข้อมูล	<p>ส่วนกลางจัดตั้งคณะทำงานด้านข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบข้อมูล แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงบประมาณต่อไป เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ข้อมูลทั่วไป พื้นที่และกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๒) การรับรองมาตรฐาน GAP / อินทรีย์ ** ๓) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยจากการจำหน่ายในตลาดต่าง ๆ ตามที่กำหนด ** ๔) บัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) / บัญชีต้นทุนอาชีพ (รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย) ** ๕) การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าของเกษตรกร (CRM) ** (เช่น ปริมาณ ตลาด แหล่งจำหน่าย ผู้ซื้อ) <p>** เน้นเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่มีอยู่ เพื่อความรวดเร็วและมีความถูกต้อง</p>	<p>สป.กษ. (กนท. สผง. ศทส.) ตส. กสก. กป. ปศ. กข. วก. ส.ป.ก. มกอช. สศก.</p>
๘. กลไกการติดตาม ประสานการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่		
	<ol style="list-style-type: none"> ๑) มีกลไกการติดตาม ประสานการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในระดับส่วนกลาง กรม เขต ๒) กษ.จว. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด/อำเภอ - กษ.จว. - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. การอำนวยความสะดวกการขับเคลื่อนในพื้นที่		
	<ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ๒) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด/อำเภอ ๓) จัดตลาดเกษตรกรในระดับพื้นที่ ๔) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน ภายนอก เช่น การสร้างความรับรู้ให้กลุ่มสาธารณะ และกลุ่มเกษตรกร 	<ul style="list-style-type: none"> - สป.กษ. (กนท. สผง. กษ.จว.) - กษ.จว. กสก. ปศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่		
	๑) ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ๑ เรื่อง	สศก.
	๒) รายงานผลการดำเนินงานฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	กษ.จว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง